
sþ. 524. Fyrirspurn [270. mál]
til forsætisráðherra um greiðslur vegna Laxárdeilu.

Frá Braga Sigurjónssyni.

1. Hefur gerðardómur gengið (sbr. sáttasamning 19/5 '73) um skaðabótakröfur
landeigenda við Laxá og Mývatn á hendur Laxárvirkjun, og hve háar greiðslur
hafa þá verið úrskurðaðar?

2. Hversu mikið hefur ríkissjóður greitt vegna kostnaðar Landeigendafélags Lax-
ár og Mývatns af Laxárdeilu ?

3. Hversu miklu af þeirri upphæð nam málflutningsþóknun Sigurðar Gizurarsonar
hrl.?

4. Hvað hefur ríkissjóður greitt Laxárvirkjun vegna kostnaðar við Laxárdeilu, og
hver var þóknun lögmanns fyrirtækisins?

5. Var álits Lögmannafélags Íslands leitað, áður en þóknun til hvors lögmanns-
ins var ákveðin, og hvert var þá álit félagsins?


